

LPH – มีโอกาส(...?)ใหม่ แน่ใจจริงๆ หรือ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เอาชะหน่อยแล้วกัน เรื่องของคำถามที่มีเข้าไปที่เหนือเมฆบ่อยๆ ไม่ว่าจะเรื่องต่างๆ นาๆ มีมาพร้อมกันหมดเลยทีเดียวในระยะนี้ ไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ แกรมมี เรื่องของแนวโน้มวัคซิน แนวโน้มผู้ติดเชื้อ... นี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของสภาพตลาดหุ้นไทย และหุ้นหลายๆ ตัวนะ เรียกว่า ถ้าเหนือเมฆเป็นใครสักคนหนึ่ง ก็คงต้องเป็น นายก(?) แล้วล่ะครับ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ก็อาจจะตอบได้ หรือก็ต้องพอที่จะรู้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละครับ เพราะยังงี้เสีย ก็ต้องมีผู้ช่วยที่เป็น รมต. ต่างๆ คอยให้ข้อมูล... แต่ถ้าเป็นเหนือเมฆแบบนี้ ก็อาจจะไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องแน่ๆ ละครับ แม้ว่าเรื่องต่างๆ นาๆ จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ แต่ถามว่า แน่ใจจริงๆ ไหม ก็คงต้องบอกว่าไม่ได้ มันเป็นแค่ “ความน่าจะเป็น” แม้ต่อไปให้เป็นตัวเลขทางพื้นฐาน ที่ได้ข้อมูลมาจากผู้บริหารอย่างชัดเจนก็ตาม ถ้ามจริงๆ ตัวเลขนั้น จะได้แน่ๆ ใช่หรือไม่ ตอบเลยว่าไม่ ดั่งนั้น ทั้งหุ้น หรือตลาด มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้น แล้วถ้าใครจะเลือกแนวใจทางไหน เหนือเมฆขอถามเลยว่า “แน่ใจจริงๆ หรือเปล่า”... สุดท้ายก็ต้องตอบเหนือเมฆมาว่า ก็ถ้าตัวเลขได้ตามที่ มี ก็จะเป็นไปตามที่ว่ามันแหละ อ้าว นั่นไง มันใจ แน่ใจตัวเลขจริงๆ ไหมล่ะ สุดท้าย ก็กลับมาที่ คนน่าจะเป็น อย่างตลาด หรือ SET Index เนี่ย ไม่ใช่เหนือเมฆจะแข่งให้ลง หรืออะไรละนะ แต่เห็นมีคนบางคนเคยบอก น่าจะไม่ต่ำกว่า 1450 (ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่อยากเอ่ยนะ)... ถ้าถามว่า แน่ใจจะด้วยเหตุผลนั้นจะไม่เปลี่ยน ก็จจะรอดเหมือนกันนะครับ เพราะ เหนือเมฆแม้จะมองที่อยู่บ้าง แต่ที่ 1650 ในทางเทคนิค ก็อาจเป็น X ได้

ดูตามเกม...

สรุปแล้ว ตรง 1650 ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ นั้น จะเป็น X หรือไม่ X ก็ต้องรอดดู และในความหมายของ X นั้น คือ การรอดูการลง หรือ อาจจะเป็น X ที่คืน ABC อีกชุด ก็ได้นะครับ

แนวรับ : ... 6.30-6.20 หรือ ไม่ต่ำกว่า 6.00 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... เก็งกำไรมอง 7.0-7.5 ถ้ามองยาวก็ 10.0

Price Chart...(LPH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น LPH... ภาพนี้ ไม่ต้องใช้มุกกล้องอะไรหรอกนะครับ ที่ทำให้ดูเหมือนราคาหุ้นยังต่ำ อยู่เลยจริงๆ ภาพเดียวกันนี้แหละ จะทำให้ดูเหมือนราคาสูงๆ ก็ได้นะ แต่จะดูอะไรยังไง สูงหรือต่ำ เหนือเมฆบอกแล้วว่าสัญญาณทางเทคนิค ไม่มีคำว่าราคาต่ำหรือราคาสูง มีแต่ สัญญาณซื้อหรือขายมีหรือไม่ ภาพนี้ สัญญาณหลักๆ แล้ว ยังเป็นสัญญาณซื้ออยู่เลยนะครับ ซึ่งถ้าจะเป็นสัญญาณขาย ก็คงต้องเห็นการลงมาต่ำกว่า 6.00 อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละ ถึงจะมีโอกาสเป็นสัญญาณขาย นั่นแปลว่า ราคา 6 บาทต้นๆ ก็ยังน่าสนใจ และถ้าจะหวังเป้าหมายกันจริงๆ ตามรูปแบบของสัญญาณ MA ก็อาจจะมองได้ถึงตัวเลข 2 หลัก หรือ 10+/- นั้นเอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือสมาชิกของหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน